

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กลุ่มที่ ๑ กลุ่มส่งเสริมสุขภาพ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ และระบบประชุมทางไกล VDO Conference

วาระ	เรื่อง/ประเด็น	มติที่ประชุม
วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ - รองอธิบดีกรมอนามัย (นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา) ประธานการประชุม	๑) กรมอนามัยมีคำสั่งที่ ๘๖๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ซึ่งเป็นการปรับโครงสร้างการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วย กลุ่มที่ ๑ - ๗ และในส่วนของสายส่งเสริมสุขภาพ อยู่ในกลุ่มที่ ๑ กลุ่มส่งเสริมสุขภาพ โดยมีรองอธิบดีกรมอนามัยที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน มีผู้อำนวยการ/สำนัก/กอง สายส่งเสริมสุขภาพ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๓, ๗, ๘ ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการสำนัก/กองที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ มีผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ และมีผู้แทนกองกลุ่มวัยและผู้แทนสำนักส่งเสริมสุขภาพเป็นผู้ช่วยเลขานุการ โดยมีอำนาจหน้าที่ ๕ ข้อ ตามคำสั่งดังกล่าว	- รับทราบ
	๒) กรมอนามัยมีคำสั่งที่ ๘๕๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมอนามัยปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย ซึ่งในคณะกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กลุ่มที่ ๑ กลุ่มส่งเสริมสุขภาพ จะมีรองอธิบดีกรมอนามัย นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา เป็นประธาน	- รับทราบ
วาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ/เพื่อพิจารณา	๑) ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มที่ ๑ กลุ่มส่งเสริมสุขภาพ รวมส่งให้กองแผนงาน ๗ ข้อเสนอ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ กองกลุ่มวัยและภาคีเครือข่ายทบทวนและส่งใหม่อีกครั้ง จัดส่งเป็น One Page โดยข้อเสนอจะต้องมีจุดเน้น ๑. งานส่งเสริมสุขภาพมากกว่าการแก้ไขปัญหา ๒. ข้อความ ประโยคของข้อเสนอมีความน่าสนใจ สดุดตา สดุดใจ ๓. สามารถจัดกิจกรรม หนุนแรงที่เน้นกลุ่มเป้าหมายเชิงกว้างได้จำนวนมาก ๔. ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างเห็นได้ชัดเจน รวดเร็ว ๕. สอดคล้องกับนโยบายชุดใหม่ ๖. อยู่ในชุดสิทธิประโยชน์เดิมเพิ่มการเข้าถึง หรือสามารถของงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ เช่น การแจกผ้าอ้อมในผู้สูงอายุ ผ้าอนามัยในกลุ่มนักเรียน แวนตาในเด็กวัยเรียนวัยรุ่น “คลอดปีรับหมื่น” สิทธิลาคลอด ๑๘๐ วัน เป็นต้น ทั้งนี้ ให้ส่งภายในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ ที่กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ สำนักส่งเสริมสุขภาพ	- รับทราบ และมอบ กองกลุ่มวัยดำเนินการ
	๒) แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กลุ่มที่ ๑ กลุ่มส่งเสริมสุขภาพ มีจำนวน ๓๓ โครงการ รวมงบประมาณ ๘๘,๖๓๙,๑๐๐.-บาท ประกอบด้วยแผนงาน ดังนี้ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต จำนวน ๒๘ โครงการ รวมงบประมาณ ๘๒,๒๖๙,๙๐๐.-บาท แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี (โครงการพระราชดำริ) จำนวน ๔ โครงการ รวมงบประมาณ ๕,๕๐๙,๑๐๐.-บาท แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม จำนวน ๑ โครงการ รวมงบประมาณ ๘๖๐,๑๐๐.-บาท ซึ่งได้มีการจัดสรรงบประมาณระหว่างส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคตามสัดส่วนกิจกรรมสำคัญ ค่าเป้าหมาย และแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ	- รับทราบ และมอบทีมเลขานุการดำเนินการ

วาระ	เรื่อง/ประเด็น	มติที่ประชุม
วาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ/ เพื่อพิจารณา (ต่อ)	<p>ของกองแผนงานด้วยแล้ว และจะมีบางกิจกรรมที่ต้องทำร่วมกันหรือบูรณาการกัน เช่น การเยี่ยมเสริมพลัง นิเทศงาน เป็นต้น ในส่วนงานส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพแต่ละกลุ่มวัย ขอให้ประสานกับกองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพเรื่อง แผนงาน โครงการ เพื่อป้องกันความซ้ำซ้อนของกิจกรรม หน่วยงานส่วนกลางอาจจะต้องมีแผนงาน กิจกรรม ที่เป็นงานรณรงค์ของกลุ่มวัยต่าง ๆ เช่น งานธาลัสซีเมีย กิจกรรมส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) เป็นต้น</p>	- รับทราบ และ มอบทีมเลขานุการ ดำเนินการ
	<p>๓) สรุปค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกอบด้วย ๖ แผนแม่บท(ประเด็น) ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - กองอนามัยมารดาและทารก ประเด็น ๑๑ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต จำนวน ๗ โครงการ รวมงบประมาณ ๗๐๐,๒๕๒,๓๒๐.-บาท - กองอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น ในประเด็น ๑๑ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต จำนวน ๒ โครงการ รวมงบประมาณ ๑๗๙,๗๓๗,๓๕๐.-บาท ประเด็น ๑๗ ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม จำนวน ๒ โครงการ รวมงบประมาณ ๒๐,๒๓๔,๒๐๐.-บาท - กองอนามัยวัยทำงาน ในประเด็น ๑๓ การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี จำนวน ๔ โครงการ รวมงบประมาณ ๑๑๗,๘๔๔,๕๐๐.-บาท ประเด็น ๑๕ พลังทางสังคม จำนวน ๒ โครงการ รวมงบประมาณ ๒๖,๙๑๙,๗๐๐.-บาท ประเด็น ๘ ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ จำนวน ๑ โครงการ รวมงบประมาณ ๘,๒๔๑,๐๐๐.-บาท ประเด็น ๑๔ ศักยภาพการกีฬา จำนวน ๑ โครงการ รวมงบประมาณ ๕๕,๐๐๐,๐๐๐.-บาท - สำนักอนามัยผู้สูงอายุ ในประเด็น (๑๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต จำนวน ๔ โครงการ รวมงบประมาณ ๒๘๖,๔๔๘,๔๐๐.-บาท <p>ซึ่งในปี ๒๕๖๘ ได้มีการทบทวนและบูรณาการโครงการ กิจกรรม ตั้งแต่เริ่มต้นจัดทำคำของบประมาณ</p>	- รับทราบ
	<p>๔) กรมอนามัยได้รับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณจากภาคีเครือข่าย เช่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (United Nations Children's Fund : UNICEF) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ซึ่งมีทั้งสำนัก/ กอง/ ศูนย์ ที่ได้รับสนับสนุนเงินนอกงบประมาณ และขอชื่นชมหน่วยงานที่ได้รับเงินนอกงบประมาณดังกล่าว เช่น กองอนามัยมารดาและทารก กองอนามัยวัยทำงาน ศูนย์อนามัยที่ ๗ เป็นต้น และในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๗ หรือปีต่อ ๆ ไป</p> <p>ขอให้แต่ละหน่วยงานจัดทำโครงการเพื่อเสนอขอสนับสนุนเงินนอกงบประมาณจากภาคีเครือข่ายโดยเสนอผ่านประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กลุ่มที่ ๑ กลุ่มส่งเสริมสุขภาพ รองอธิบดีกรมอนามัย (นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา) เพื่อสนับสนุน ขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยบรรลุเป้าหมายกรมอนามัยได้อีกช่องทางหนึ่ง</p>	- รับทราบ

วาระ	เรื่อง/ประเด็น	มติที่ประชุม
วาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ/ เพื่อพิจารณา (ต่อ)	<p>๕) การจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ ภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กลุ่มที่ ๑ กลุ่มส่งเสริมสุขภาพ ประกอบด้วย ๖ ชุด ดังนี้</p> <p>คณะที่ ๑ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย</p> <p>คณะที่ ๒ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น</p> <p>คณะที่ ๓ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มวัยทำงาน</p> <p>คณะที่ ๔ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มผู้สูงอายุ</p> <p>คณะที่ ๕ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสุขภาพ</p> <p>คณะที่ ๖ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ ตามโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์</p> <p>เพื่อสนับสนุน และขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวทาง ๓ L (LEAD LEAN LEARN) และภารกิจตามแผนแม่บท ตามยุทธศาสตร์ชาตินโยบาย และตามภารกิจของกลุ่มที่ ๑ กลุ่มส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งทีมเลขานุการจะยกร่างคำสั่งเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ส่วนคณะทำงานนั้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการแต่ละกลุ่มเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งตามความเหมาะสม</p>	- รับทราบ และ มอบทีมเลขานุการ ดำเนินการ
	<p>๖) การจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กลุ่มที่ ๑ กลุ่มส่งเสริมสุขภาพ</p> <p>ขอให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของกองอนามัยมารดาและทารก กองอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น กองอนามัยวัยทำงาน และสำนักอนามัยผู้สูงอายุ พิจารณาคัดเลือกและจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดประกอบใน ระดับ ๔ - ๕ ของตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ โดยกำหนดให้กองกลุ่มวัยคัดเลือกมาระดับละ ๑ - ๒ ตัวชี้วัด ตามแบบฟอร์ม และขอให้ส่งที่กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ สำนักส่งเสริมสุขภาพภายใน วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เพื่อรวบรวมส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารต่อไป</p>	- รับทราบ และ มอบกองกลุ่มวัย ดำเนินการ
วาระที่ ๓ เรื่องอื่น ๆ	- กำหนดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กลุ่มที่ ๑ กลุ่มส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ	- มอบทีมเลขานุการ ดำเนินการ

ผู้สรุปมติการประชุม... นางอัญชรีย์ บุญมาประเสริฐ
ผู้ตรวจสรุปมติการประชุม นางวิมล บ้านพวน